



หน่วยรับ
กทล.

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารปฏิบัติการทางอวกาศ ปีงบประมาณ ๖๖ ชั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)

ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔/๖๕ ลง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การสอบคัดเลือก
นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตรปีงบประมาณ ๖๖ กำหนดให้ คณก.สอบคัดเลือกภาควิชาการของแต่ละสายวิทยาการ
ดำเนินการสอบเลื่อนฐานะฯ โควตา น.ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ตามจำนวนที่ ผบ.ทอ.อนุมัติไว้
และให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ภายหลังจากได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจาก
คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวนที่สอบผ่านชั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

คณก.สอบคัดเลือกภาควิชาการ เหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารปฏิบัติการทางอวกาศ
ปีงบประมาณ ๖๖ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกชั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ชั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) และมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกชั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์
และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) จำนวน ๑ คน รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ

สำหรับกำหนดการสอบคัดเลือกชั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกชั้นที่ ๒ จะได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลัง โดยให้
ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมกำลังพลทหารอากาศ www.person.rtaf.mi.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล

(ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล)

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

การแจกจ่าย

- กพ.ทอ., นขต.ศปอว.ทอ.และส่วนบังคับบัญชา

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(สุทน ทองรอด)

นทพ.ศปอว.ทอ.

๖ มิ.ย.๖๕

ร.อ.สุทน ฯ พิมพ์/ทาน/ตรวจ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารปฏิบัติการทางอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	ยศ - ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กองลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศกองทัพอากาศ	๐๑	พันจ่าอากาศเอก พิษณุ คำนึ่ง	ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศกองทัพอากาศ

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล

(ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล)

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศกองทัพอากาศ

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕